



## วันสมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

(วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2018)

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรทำการสมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์ นักบุญลูกาเล่าให้เราฟังว่าทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งให้เศคาริยาห์ บิดาของท่าน ซึ่งขณะนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพระวิหารทราบเกี่ยวกับการบังเกิดและการตั้งชื่อท่านว่า “ยอห์น” (ลก 1:13) แม้ขณะที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ท่านตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าด้วยการ “ดีน” (ลก 1:41) เมื่อพระนางมารีย์เสด็จไปเยี่ยมเอลีซาเบธ มารดาของท่าน ณ เวลานั้นเองท่านได้รับการชำระล้างจากบาปกำเนิด อันที่จริง ทูตสวรรค์กาเบรียลได้สัญญาแก่เศคาริยาห์ก่อนหน้าว่าบุตรชายของท่าน “จะรับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา” (ลก 1:15) และคำสัญญานี้ได้กลายเป็นความจริงในช่วงเวลาหนึ่ง

เมื่อเจริญวัยขึ้น ท่านจากบิดามารดาไปดำเนินชีวิตในถิ่นทุรกันดาร ที่นั่นท่าน “นุ่งห่มด้วยผ้าขนอฐ มีสายหนังรัดเอว กินตักแตนและน้ำผึ้งป่าเป็นอาหาร” (มธ 3:4) ในฐานะประกาศกท่านประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าและการพิพากษาที่กำลังจะมาถึง พร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้มารับพิธีล้างซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นทุกข์กลับใจ ท่านปลอบโยนคนเป็นทุกข์เดือดร้อนและตำหนิคนหยิ่งจองหองและเอาไรต์เอาเปรียบคนอื่น ท่านได้ตำหนิชาวฟาริสีและชาวสะดูสีอย่างรุนแรง (เทียบ ลก 3:7-8) คำเทศน์สอนของท่านกินใจและทำให้ผู้มีอำนาจหลายคนกลับใจ รวมทั้งคนเก็บภาษีและทหารบางคน เมื่อคนเก็บภาษีถามท่านว่าควรทำอย่างไร ท่านตอบว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด” (ลก 3:13) สำหรับบรรดาทหารที่กลับใจท่านแนะนำพวกเขาว่า “อย่าชู้กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน” (ลก 3:14) ชื่อเสียงและคำเทศน์สอนของท่านกระจายไปทั่ว นักบุญมาระโกเล่าว่า “ประชาชนจากทั่วแคว้นยูเดีย และชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอร์แดน โดยสารภาพบาปของตน” (มก 1:5)

ท่านเป็นคนสุภาพถ่อมตนและเข้าใจพันธกิจที่ตนเองได้มอบหมายอย่างดี เมื่อประชาชนเริ่มสงสัยว่าท่านอาจเป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขากำลังรอคอย ท่านรีบชี้แจงทันทีว่าท่านไม่ได้เป็น ท่านประกาศว่าพันธกิจของท่านคือการเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ “มีอีกผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า” (มก 1:7-8) เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาพบเพื่อขอรับพิธีล้างจากท่าน ท่านรับรู้ทันทีว่าเป็นพระองค์ จึงกล่าวกับคนที่อยู่ที่นั่นว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” (ยน 1:29) ในทางกลับกันพระเยซูเจ้าทรงประกาศให้ชาวยิวทราบว่าท่านนี้แหละคือ ประกาศกเอลียาห์ ผู้จะกลับมายังโลก

อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมพวกเขาสำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (เทียบ มก 9:13) ในการเป็นพยานครั้งสุดท้ายถึงพระเยซูเจ้า ท่านได้ประกาศว่า “พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง” (ยน 3:30)

เรายังเห็นความกล้าหาญของท่าน เมื่อท่านตำหนิกษัตริย์เฮโรดโดยตรงไปตรงมาว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” (มก 6:18) จนเป็นเหตุให้นางเฮโรเดียส โกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่าท่าน การกระทำของท่านชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่กฎหมายบ้านเมืองอนุญาตให้ทำได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมและล่ามโซ่ขังท่านไว้ในคุก ท่านได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความจริงและความถูกต้อง แต่โซ่คร้ายเหมือนหลายคนในปัจจุบันนี้ ความกล้าหาญของท่านในการป้องกันศักดิ์ศรีของการแต่งงานและประณามการทำผิดประเวณีส่งผลให้ท่านต้องถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในคุก

ประวัติศาสตร์มักจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับนักบุญโทมัส มอร์ในสมัยต่อมา นักบุญองค์นี้เกิดที่กรุงลอนดอนในปี ค.ศ. 1478 ศึกษากฎหมายและดำรงตำแหน่งองคมนตรีในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ เนื่องจากพระนางแคเธอรีนแห่งอารากอนไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้ พระองค์จึงทรงหย่ากับพระนางและแต่งงานใหม่กับพระนางแอนน์ โบลีนเพื่อจะมีผู้สืบราชบัลลังก์ การกระทำนี้ได้รับการตำหนิจากสันตะสำนักจนเป็นเหตุให้พระองค์แยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก นักบุญโทมัส มอร์คัดค้านการแยกตัวดังกล่าวและไม่ยอมรับพระองค์เป็นประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรแห่งอังกฤษ ท่านถูกจำคุกด้วยข้อหาการกบฏเพราะไม่ยอมรับพระราชบัญญัติการสืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งมีเนื้อหาดูหมิ่นอำนาจพระสันตะปาปาและการสมรสกับพระนางแคเธอรีนแห่งอารากอน ท่านตระหนักดีว่าเพียงเพราะบางสิ่งถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักศีลธรรมด้วย ท่านถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1535 ต่อมาในปี ค.ศ. 1935 สมเด็จพระสันตะปาปาปิโอ ที่ 11 ทรงสถาปนาท่านให้เป็นนักบุญ และในปี ค.ศ. 2000 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงประกาศแต่งตั้งท่านให้เป็นองค์อุปถัมภ์รัฐบุรุษและนักการเมือง

**พี่น้องที่รัก** ความกล้าหาญของนักบุญยอห์น แบปติสตาในการยืนหยัดอยู่บนความจริงเกี่ยวกับการแต่งงานและการถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะซึ่งเป็นผลตามมา ทำทนายเราในสมัยปัจจุบัน ซึ่งการพูดความจริงหรือการดำเนินชีวิตตามความจริงไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ท่านและนักบุญโทมัส มอร์ยังเตือนเราด้วยว่าเพียงเพราะการกระทำหนึ่งถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายของแผ่นดินว่าถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่ากระทำนั้นถูกต้องตามหลักศีลธรรม การหันเหความสนใจจากตนเองและมุ่งความสนใจมาที่พระเยซูเจ้าของท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเช่นเดียวกัน เราต้องดำเนินชีวิต ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมตัวเองให้โดดเด่นขึ้น แต่เพื่อส่งเสริมพระเยซูเจ้าและให้มนุษย์ทุกคนรู้จัก รัก และรับใช้พระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวของเรา **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**